



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ๑ อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ๑ อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ๑ อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งมีการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ ๙ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศโดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า จะดำเนินการจัดจ้างบุคคลผู้ได้รับการเลือกสรรเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าได้เปิดรับสมัครเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้ขอแจ้งสิทธิการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนแม้จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง และสัญญาจ้างนั้นเป็นอันยกเลิก

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าจะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไชยา หาญสมุทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
\*\*\*\*\*

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑ - ๐๐๑	นางสาวปริญญา พาคำวงศ์	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จ.อุบลฯ เห็นชอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าจะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓ - ๐๐๑	นายนवल พวงศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จ.อุบลฯ เห็นชอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าจะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๔ - ๐๐๑	นายเอกอนันต์ มารศรี	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จ.อุบลฯ เห็นชอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าจะแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบต่อไป

\*\*\*\*\*